

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SYNEX – เอาถูก หรือ แพง...ดีล่ะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิจิวหัว...

พอถึงเวลานี้ ก็ต้องแล้วแต่ชอบ หรือแล้วแต่วัตถุประสงค์การลงทุนของแต่ละคนแล้วละครับ ราคาหุ้นที่ลงมาก ๆ หลาย ๆ ท่านก็อาจจะชอบ เพราะถ้าจะเป็นการลงทุนแบบว่าหวังอัตราการบินผลในอนาคต ที่ออกมาคุ้มค่าน้อย ของยิ่งราคาถูก ก็ยิ่งดี เพราะอัตราการบินผลจะได้สูง ๆ แต่ถ้าจะเป็นนักเก็งกำไร ที่จะหวังเก็งกำไร ก็อาจจะต้องแบ่งกลุ่มหน่อยนะครับ กลุ่มที่เก็งกำไร และชอบของราคาถูก ๆ และถูกมาก ๆ ก็มี... โดยที่ไม่ได้หวัง หรือคิดไปถึงเรื่องอัตราการบินผลตั้งแต่คิดจะซื้อเลยนะ กลุ่มนี้ จะมองแค่ ราคาลงมามากแล้ว ราคาลงมาถึงพอสมควรในระดับหนึ่งแล้ว โอกาสเด็งกลับ หรือ น่าจะมีลุ้น Rebound ระยะสั้นได้ ก็เลยเข้าไปซื้อหุ้นซื้อ กลุ่มนี้จะเรียกว่า ชาวสวน กี่ว่าได้... ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง จะเรียกว่า ชาวไร่ หรือนักเก็งกำไรตัวขยงเลย กี่ว่าได้ ไม่ได้สนใจแนวโน้มราคามากนัก ไม่ว่าขณะที่กำลังมองหุ้นอยู่นั้น ราคาจะอยู่ในแนวโน้มขาลงหรือขาขึ้น ถ้าเริ่มเห็นแนวว่าราคาหุ้นจะเริ่มวิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของแนวโน้ม กลุ่มนี้ก็จะเข้าเก็งกำไรทันที และอาจจะไม่ได้หวังกำไรมากมายเป็นกอบเป็นกำหนักก็ได้ ถ้าอาการนั้นไม่เอื้อเรียกว่า จะถือหุ้นข้ามวันหรือจะทิ้งในวันเลยก็พร้อมทำได้เสมอ... แต่ถ้าจะเอาจริง ๆ ก็อาจจะซื้ออีกกลุ่มก็ได้นะ เรียกว่า เสี่ยงเส็ง ซึ่งในระยะนี้ ก็อาจจะเริ่มมีมากขึ้นด้วย เพียงแต่ยังรอจังหวะเข้าตลาดที่เมื่อเวลาเหมาะสมเรียกว่า ถ้าอะไรยังไม่มีความชัด ๆ ก็ยังคงนั่งดูราคาวิ่งขึ้นวิ่งลงไป... กลุ่มหลังนี้ ถ้ายังมีปัจจัยอะไรที่มันยังไม่เห็นแนวชัดจริง ๆ จะยังไม่เข้าตลาด ซึ่งกลุ่มนี้ อาจจะซื้อก็ตอน ร้ายสุด ๆ และขายตอนข่าวอะไรดีมากๆ

ดูตามเกม... ในระยะ 2 วันที่ผ่านมา ก็อาจจะยังถือว่า พักตัว แบบผันตลาดได้ไม่น้อยเลย

ตลาดลงแรง ๆ มา 2 วัน แต่ราคาหุ้น ก็ยังไม่ลงแรงมาก แคมยังอาจจะเรียกได้ว่า ยังอยู่ในแนวโน้มมีลุ้นด้วย

แนวรับ : ... 28.25-28.0 น่าสนใจ หรือ ยืน 29.0 ได้ น่าตามน้ำ

เป้าหมาย : ... 30.0-31.25 เป็นแค่แนวต้านระยะสั้น อาจสูงกว่าได้

Price Chart...(SYNEX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SYNEX... จริง ๆ แล้ว แนวโน้มในทางโครงสร้างหลัก ถือว่าดูดี มีโอกาสลุ้นจะไปได้อยาว ๆ แต่นั่นก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับการแกว่งตัวที่เราจะว่ากันวันนี้ ซึ่งถ้าจะให้ดี ๆ เลยนั้น ไม่ต่ำกว่าเส้น MA. ระยะสั้นที่สุดลงมาก่อนเป็นดี หรือเอาที่ราคา 28.00 เป็นสำคัญก็ได้ ถ้าไม่ต่ำกว่านี้ ยังน่าสนใจ หรือหากวันนี้ ขึ้นไปเล่นที่เหนือ 29.00 หรือยืน 29.00 ได้อย่างมั่นคง นั่นก็จะยังเป็นการส่งสัญญาณว่า ระยะสั้น อาจจะวิ่งขึ้นทดสอบ High เดิม ที่ 31.25 ได้... แล้วถ้าจะถามว่า จะมีโอกาสผ่านไปไหม ก็ถ้าเราเอาเรื่องของ MA. มาว่ากันแล้ว ก็ต้องบอกว่า โอกาสผ่าน 31.25 แล้วค่อย ๆ วิ่งขึ้นไป ก็มีความเป็นไปได้ (จะมีแอบบขึ้นแรง ๆ ก็ไม่ผิดนะ)